

**PHỤ LỤC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUYÊN
TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023**

(Kèm theo Kế hoạch số 71/KH – UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Liên Hồng)

TT	NỘI DUNG	SẢN PHẨM	BỘ PHẬN CHỦ TRÌ	BỘ PHẬN PHỐI HỢP	THỜI GIAN THỰC HIỆN
1	Ban hành Kế hoạch và triển khai Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023	Kế hoạch Báo cáo	Văn hóa Thông tin xã	Các bộ phận và đoàn thể	Thường xuyên trong năm 2023
2	Xây dựng các tin bài về cải cách hành chính	Tin, bài	Đài truyền thanh xã	Các bộ phận và đoàn thể	Thường xuyên trong năm 2023
3	Cập nhật kịp thời các thủ tục cải cách hành chính, thường xuyên đưa những bản tin, tin bài về CCHC trên cổng thông tin điện tử của UBND xã.	Các thủ tục hành chính	Văn phòng HĐND & UBND xã	Các bộ phận và đoàn thể	Thường xuyên trong năm 2023
4	Thường xuyên viết tin bài và đưa tin về CCHC trên địa bàn xã thông qua đài truyền thanh.	Tin, bài, các thủ tục hành chính	Đài truyền thanh của xã	Các bộ phận và đoàn thể	Thường xuyên trong năm 2023
5	Tuyên truyền nội dung Kế hoạch CCHC	Kế hoạch	Văn hóa Thông tin xã	Các bộ phận và đoàn thể	Thường xuyên trong năm 2023

6	Lồng ghép tuyên truyền CCHC tại các hội nghị giao ban hàng tháng.	Báo cáo	Văn phòng HĐND & UBND xã	Các bộ phận và đoàn thể	Thường xuyên trong năm 2023
7	Xây dựng, cập nhật tin, bài, hình ảnh về kết quả thực hiện công tác CCHC của các đơn vị	Tin bài	Văn hóa Thông tin xã	Các bộ phận và đoàn thể	Thường xuyên trong năm 2023
8	Chuyên tải các thông tin, hoạt động về công tác cải CCHC; kết quả hoạt động của Bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã	Tin bài	Văn hóa Thông tin xã	Đài truyền thanh xã	Thường xuyên trong năm 2023

TT	Hình thức tuyên truyền	Nội dung tuyên truyền	Thời gian thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
1	Niêm yết công khai tại: - Trên Cổng thông tin điện tử - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức. + Số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ nhận phản ánh, kiến nghị. + Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.	Thường xuyên trong năm	- Các sở, ban, ngành tỉnh - UBND cấp huyện, cấp xã	
2	Lồng ghép trong các hội nghị	Lồng ghép với công tác: - Kiểm tra CCHC. - Tập huấn CCHC (nếu có). - Giao ban, hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ công tác.	Thường xuyên trong năm	- Các sở, ban, ngành tỉnh - UBND cấp huyện, cấp xã	
3	Cổng thông tin điện tử tỉnh	Xây dựng, cập nhật tin tức về CCHC trên địa bàn tỉnh. - Cập nhật, đăng tải bộ TTHC các cấp mới	Thường xuyên trong năm	Cổng thông tin điện tử tỉnh	Các cơ quan, đơn vị có liên

		<p>ban hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mở chuyên mục “Công dân, doanh nghiệp hỏi, cơ quan chức năng trả lời”. 			quan
4	Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương	Xây dựng, cập nhật tin, bài, hình ảnh về kết quả thực hiện công tác CCHC của các đơn vị	Thường xuyên trong năm	<ul style="list-style-type: none"> - Các sở, ban, ngành tỉnh - UBND cấp huyện 	
5	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên truyền hiệu quả TTHC công, hoạt động của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh, Bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã - Duy trì chuyên mục chung tay CCHC trên sóng PTTH - Lồng ghép tuyên truyền về CCHC trong các chuyên mục: Thuế, Bảo hiểm xã hội, Kinh tế, Văn hóa xã hội... - Kết hợp thông tin về các chủ trương, chính sách liên quan đến CCHC. - Biểu dương các mô hình, cơ chế quản lý hiệu quả, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, cũng như phản ánh những hạn chế trong thực hiện CCHC. 	Thường xuyên trong năm	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
6	Báo Yên Bái	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng chuyên mục CCHC và đăng tải các tin tức về CCHC. - Tiếp nhận và xử lý các ý kiến của tổ chức, cá nhân đóng góp về CCHC. 	Mỗi tháng: 02 chuyên mục	Báo Yên Bái	Các cơ quan, đơn vị có liên quan

7	Đài Phát thanh (truyền thanh) cấp huyện, cấp xã	Chuyển tải các thông tin, hoạt động về công tác cải CCHC; kết quả hoạt động của Bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã	Thường xuyên trong năm	Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã	
8	Khuyến khích các hình thức tuyên truyền CCHC khác	Tuyên truyền bằng tờ rơi, pa nô, băng rôn, áp phích, tổ chức các cuộc thi, tập huấn, tọa đàm, sân khấu hóa về CCHC	Thường xuyên trong năm	<ul style="list-style-type: none"> - Các sở, ban, ngành tỉnh - UBND cấp huyện, cấp xã 	